

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
32	โครงการประกวดชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชนในเขต เทศบาล)	- เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์ให้มีการ จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแก่ประชาชน จำนวน 200 คน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี - จัดการประกวดชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง 106 ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	70,000 (งบเทศบาล)	70,000 (งบเทศบาล)	70,000 (งบเทศบาล)	70,000 (งบเทศบาล)	ประชาชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ กับชุมชน ร้อยละ 90	- ประชาชนมีจิตสำนึกและมี ส่วนร่วมในการรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับชุมชนมากขึ้น	- ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ
33	โครงการรักษ์แม่มูล (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชนในเขต เทศบาล)	- เพื่อให้ประชาชนร่วมกันพัฒนา สองฝั่งแม่น้ำมูล, ลำมูลน้อย และ จัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำอย่าง ยั่งยืน - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกและ เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษา ฝายระวางสิ่งแวดล้อมแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้น - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การติดตามและเฝ้าระวังกิจกรรม ที่อาจมีผลต่อคุณภาพน้ำในชุมชน - เพื่อส่งเสริมติดตั้งบ่อดักไขมัน ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษในเขต เทศบาล	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - รณรงค์ทำความสะอาดริมฝั่งแม่น้ำมูล ระยะเวลาจัดกิจกรรม 1 วัน - อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อติดตาม ปัญหามลพิษทางน้ำ จำนวน 100 คน - ครั้วเรือน ร้านอาหาร ภายในเขตเทศบาลฯ มีการติดตั้งบ่อดักไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	100,000 (งบเทศบาล)	100,000 (งบเทศบาล)	100,000 (งบเทศบาล)	100,000 (งบเทศบาล)	- ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาสองฝั่งแม่น้ำ มูล,ลำมูลน้อย และมี จิตสำนึกในการดูแล เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม แม่น้ำมูลเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 90	- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสองฝั่งแม่น้ำมูล,ลำมูลน้อย และจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำ ให้มีความยั่งยืน - มีศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม มลพิษทางน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี - คุณภาพน้ำผิวดินในเขต เทศบาลฯ มีคุณภาพดีขึ้น	- ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ